



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ตามที่สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อมาบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ของสำนักกฎหมาย โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นิติกร

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๔	นายคณิต กันนวงค์
๒	๑	นางสาวสร้อยสุดา กวัศรี
๓	๗	นายวรรณนะ วิเศษวุธ
๔	๒	นายศุภวิชญ์ ลีลาฐานกุล
๕	๘	นายนิติกร หอมดวง
๖	๕	นางสาวณัฐธิดา พารี
๗	๖	นางสาวเมธาพร เพราะพินิจ
๘	๓	นายธนวัฒน์ ไชยยศ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก แล้วแต่กรณี และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาขึ้นด้วย และมาปฏิบัติงานในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายวรรณวัตร วิรัชลาภ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์